

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ

24 ตุลาคม 2560

ประเด็นสำคัญ

- ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือส่งผลให้คะแนนนิยมที่มีต่อนายกรัฐมนตรีอาเบะเพิ่มขึ้น ทำให้มีการประกาศยุบสภาตั้งแต่ ก.ย. 60 เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
- ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด และจำนวนที่นั่งของพรรคร่วมรัฐบาลมีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ทำให้การผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้น
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านความมั่นคงเป็นนโยบายที่ถูกจับตามองมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ

ผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)



313 ที่นั่ง

พรรค Liberal Democratic Party (284 ที่นั่ง)
และพรรค Komeito (29 ที่นั่ง)



55 ที่นั่ง

พรรค Constitutional Democratic Party



50 ที่นั่ง

พรรค Party of Hope

ที่มา : www.nhk.or.jp

ผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่น...อาเบะชนะสบาย

การประกาศเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ประกาศยุบสภาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 (ก่อนกำหนด 1 ปี) โดยอาศัยความได้เปรียบจากคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่กระเตื้องขึ้นหลังเกิดภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและความวุ่นวายในพรรคฝ่ายค้าน ดังนั้น จึงเป็นที่คาดการณ์กันว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party : LDP) ของนายกรัฐมนตรีอาเบะจะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี แต่ประเด็นที่ถูกจับตามอง คือ จำนวนคะแนนเสียงในรัฐสภาของพรรคจะมีสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจากจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายสำคัญต่าง ๆ

ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560...เป็นไปตามคาดการณ์

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเป็นไปตามความคาดหมาย โดยพรรค LDP และพรรคร่วมรัฐบาลได้ที่นั่งรวมกัน 313 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่ง มีสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ตามที่หวังไว้ ซึ่งจะให้นายชินโซ อาเบะ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น และจะเป็นกลไกสำคัญที่เอื้อต่อการผลักดันนโยบายสำคัญตามที่หวังไว้

นโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่ต้องติดตาม

- การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านความมั่นคงของญี่ปุ่น นโยบายนี้เป็นที่จับตามองมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะต้องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 9 เพื่อรื้อฟื้นอำนาจทางการทหารของญี่ปุ่น โดยกฎหมายดังกล่าวใช้มาตั้งแต่ปี 2490 หลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและถูกนานาชาติบังคับไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองกำลังทหารเพื่อแสดงถึงเจตนาที่จะไม่เข้าทำสงครามอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่แสดงออกด้วยการทดลองยิงขีปนาวุธอยู่เป็นระยะ ทำให้ญี่ปุ่นรู้สึกเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือ ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนากองกำลังและศักยภาพทางการทหารเพื่อป้องกันตนเองจากภัยดังกล่าว
- **เดิหน้าเพิ่มขึ้นอัตราภาษีการขาย (Sales Tax) จาก 8% เป็น 10% ในปี 2562**
แผนการขึ้นอัตราภาษีถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ Abenomics เนื่องจากจะเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐเพื่อนำไปบรรเทาภาระหนี้สินลง รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่อยู่ในระดับสูงจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวสร้างความกังวลว่าจะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว อีกทั้งยังเป็นนโยบายที่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้มีการเลื่อนแผนการขึ้นอัตราภาษีดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง ทั้งนี้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีอาเบะแสดงท่าทีที่ต้องการเดิหน้าเพิ่มขึ้นอัตราภาษีดังกล่าว แต่ได้เสนอว่าอาจจะมีการใช้เงินที่ได้เพิ่มจากการขึ้นอัตราภาษีการขายมาใช้ในการอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างคะแนนนิยมจากประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้
- **คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นนโยบายหลักของ Abenomics** ที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบผ่านการเข้าซื้อตราสารทางการเงินและนโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกของญี่ปุ่น และกระตุ้นการลงทุนในตลาดทุนของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ที่ผ่านมานโยบายดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ขยายตัว อย่างไรก็ตาม ปัญหาเงินฝืดและค่าจ้างแรงงานทรงตัวเป็นปัญหาที่นโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถเอาชนะได้ จึงยังคงต้องติดตามต่อไปว่ารัฐบาลของนายอาเบะจะดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้